

Công việc càng lớn và nhàn hạ càng đòi hỏi nỗ lực thì càng phải khôn ngoan và thận trọng, nhất là khi hoàn cảnh luôn thay đổi và hết sức phức tạp.



*Đ c Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, là Giám mục phó GP Qui Nhơn kiêm chủ tịch Ủy Ban Nghi Thu t Thánh trợ c thủ c HĐGMVN, vừa trở thành Đ c Giám Mục Chánh Tòa GP Qui Nhơn, trong dịp này Đ c Cha có chia sẻ một chút tâm tư. Xin chia sẻ cùng đồng bào Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo - VietCatholic*

*1/ Kính thưa Đ c Cha, ĐTC Bênêdictô XVI đã nhận lời xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác của ĐGM chánh tòa Phêrô Nguyễn Sơn, nay Đ c Cha nhận trách nhiệm lãnh đạo Giáo phận Qui Nhơn, xin Đ c Cha chia sẻ cảm nhận và trách nhiệm của Đ c Cha?*

Vâng, nhiệm vụ nặng nề và việc trao ban sứ vụ trong Giáo Hội bao giờ cũng đem lại cho con người những cảm xúc khó tả: vừa vui mừng vì được góp phần vào công trình của Chúa, vừa lo âu vì khả năng hạn hẹp của mình. Tuy nhiên, khi được đọc Thánh Kinh, tôi thấy Thiên Chúa thúc giục kêu gọi những người yêu hèn tham gia thực hiện công trình của Ngài, đồng quyết tâm của Ngài được biểu lộ cách rõ ràng hơn. Vì thế, thay vì nhìn vào sức mình để lo âu, tôi nhìn vào quyết tâm của Thiên Chúa để hoàn toàn phó thác cho Ngài. Tôi nghĩ: điều quan trọng không phải là con người làm được việc gì cho Chúa, nhưng là con người biết đặt cho Chúa thực hiện ý muốn của Ngài nơi mình và qua mình, như là Đ c Maria thưa với sứ thần khi được giao nhiệm vụ cao cả những hạt giống là làm Mẹ Đấng Cứu Thế: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Đ c Mẹ không hề lo lắng, nhưng tâm hồn tràn ngập niềm vui và tin thác, như đó Mẹ đã hoàn thành sứ mệnh cho đời lúc đấng vô hình chân thật giá.

*2/ Gần ba năm qua, kể từ ngày được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận (31/12/2009), Đ c Cha đã quen với một số việc điều hành Giáo phận, xin Đ c Cha chia sẻ đôi nét về tình hình hiện nay của Giáo phận Qui Nhơn?*

Kể từ ngày được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn, tôi giúp Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn trong việc đi u hành Giáo phận, qua đó tôi được thêm hiểu biết và kinh nghiệm. Giờ đây, khi phải đi u hành Giáo phận, tôi cảm thấy ít nhiều an tâm hơn người thì đã trải qua thời gian tập sự, mặc dù vẫn biết rằng còn có quá nhiều việc mà mình chưa quen và nhiều khó khăn đang chờ phía trước.

Hiện nay Giáo phận Qui Nhơn gồm 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, gồm 47 giáo xứ và nhiều giáo họ. Tổng số giáo dân là 70.755 người. Trong giáo phận hiện có 95 linh mục, trong số đó có 14 linh mục dòng. Ngày 29 tháng 06 vừa qua, có 8 thầy được phong chức phó tế. Số chủng sinh đang học tại Đền Thánh Vinh Sơn Nha Trang và đang phục vụ tại các giáo xứ gồm 26 thầy. Ngoài ra còn có hơn 40 chủng sinh đang theo các lớp tiến chủng viện tại Qui Nhơn. Về các dòng tu nam, có Dòng Ngôi Lời, vốn là Dòng Thánh Giuse được thành lập tại Giáo phận Qui Nhơn trước đây, Dòng Chúa Cứu Thế và Dòng Đức Mẹ Đồng Công. Về các dòng tu nữ có Dòng Mẹ Thánh Giá Qui Nhơn đã hiện diện tại Đền Thánh Cha Lambert de la Motte và hiện có nhà mẹ tại Qui Nhơn với 54 chủng đoàn tại 7 giáo phận trong nước, 2 giáo phận ngoài nước và một tu nữ dòng tại Mỹ; ngoài ra còn có một chủng đoàn Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã hiện diện ở miền đông tiên tại Việt Nam vào năm 1932 để phục vụ các bệnh nhân phong tại Qui Hòa, 4 chủng đoàn Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

*3/ Trong chức vụ mới, xin Đức Cha nói về thách thức của Giáo phận Qui Nhơn và Đức Cha có dự định mà chức vụ đòi hỏi, những việc gì cần làm ngay?*

Qui Nhơn là một Giáo phận bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề. Do chiến tranh kéo dài, nhiều giáo dân tại các giáo xứ miền quê di cư đến các tỉnh khác và không trở về. Vì thế, nhiều giáo xứ lâu đời và đông đảo giáo dân đã bị xóa sổ, nhiều nhà thờ đã bị phá hủy. Tổng số giáo dân trong toàn giáo phận quá thấp so với tổng số dân, khoảng 1,8%, phần lớn là dân nghèo. Vì thế, khó khăn lớn nhất hiện nay là số thiếu hụt nhân lực và tài lực để phục vụ nhiều người đã bị tàn phá do chiến tranh và đẩy mạnh công cuộc truyền giáo. Giáo phận đang cố gắng phục hồi dần dần các giáo xứ đã mất và xây dựng lại các nhà thờ đã bị sụp đổ để làm công cụ cho việc truyền giáo.

Giáo phận Qui Nhơn đã được diễm phúc đón nhận Tin Mừng từ năm 1618, tính đến năm 2018 vừa tròn 400 năm. Để mừng kỷ niệm thời điểm hồng phúc này, từ năm 2008 Giáo phận đã lên chương trình chu niên 10 năm. Sau 4 năm chu niên xa, bắt đầu từ năm 2012 này Giáo phận bước vào thời gian chu niên ngắn, mỗi năm theo một chủ đề, vừa mang tính kích thích thiêng liêng, vừa theo đúng hướng truyền giáo, nhằm mục đích giúp mọi thành phần Dân Chúa cùng cố đức tin và đời sống đức tin của mình để có thể tiếp nối bước chân các vị thánh sai và tiến nhân trong việc rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân Nước Trời. Sau 6 năm chu niên ngắn theo

lúc đi và khuôn mặt u 6 ngày trong công trình tởo dâng trời đất, năm 2018 sẽ là năm sabát, toàn Giáo phận sẽ cử hành Đền ỉ Năm Thánh đền thờ ỉn Thiên Chúa, tri ân các bậc c ỉn nhân và tiếp tục đi y mặt công cuộc truyền giáo với mặt năng lực mới.

*4/ Trong Hội Đền ỉng Giám Mục ỉ Việt Nam, mặt t sẽ Đền ỉng Giám mục còn đền m nhĩ m thêm công việc của các ỉy Ban; là chỉ t ch ỉy Ban Nghĩ Thuở t Thánh, công việc này có ỉnh h ỉng nhĩ u đền việc mặt c ỉy của Đền ỉng Cha không?*

Trong công vụ ch ỉ t ch ỉy Ban Nghĩ Thuở t Thánh, hiện nay tôi thay mặt toàn thể ỉy Ban đền nhĩn nhĩm việc do Hội Đền ỉng Giám Mục ỉ Việt Nam giao là thi t k ỉ các đền án xây dựng Trung Tâm Hành H ỉng Đền ỉng Mục La Vang. Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, B ỉ Trên Giám T ỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, T ỉng Th ỉ Ký ỉy Ban Nghĩ Thuở t Thánh, trực tiếp ph ỉ trách mặt ỉ các k ỉn trúc sẽ và các nhà thi t k ỉ mặt thu t đền thờ c hiện các đền án này với sẽ h ỉng đền và đền đền c th ỉng xuyên. Tôi có trách nhĩm xem xét và cho ý k ỉn. Vì thế, công việc này cũng không ỉnh h ỉng đền ch ỉng trình mặt c ỉy và đi u hành Giáo phận bao nhiêu. Ngày 15 tháng 08 sẽ p t ỉ sẽ có thánh l ỉ đền t viên đá đền tiên đền xây dựng Cung Thánh Đền ỉng Đền ỉng Mục La Vang, đền đáp l ỉ sẽ mong ch ỉ quá lâu của công đền ỉng Dân Chúa trong c ỉn n ỉc. Đó là công trình đền tiên và quan trọng nhĩt trong toàn b ỉ qu ỉn thi k ỉn trúc sẽ tiếp tục đền c xây dựng trong nhĩng năm k ỉ tiếp.

*5/ Trong công vụ ch ỉ ch ỉn, Đền ỉng Cha Phêrô với sẽ khôn ngoan và th ỉn tr ỉng đã chăm sóc giáo phận với nhĩ u mặt t và đền c phát triển t t đền p; Đền ỉng Cha của nhĩ u sẽ chia sẽ và công tác nhĩ th ỉ nào t ỉ các thành ph ỉn dân Chúa trong giáo phận?*

Tôi đã h ỉc đền c r ỉt nhĩ u t ỉ Đền ỉng Cha Phêrô, với t ỉn nhĩm của tôi, trong việc đền u hành Giáo phận, nhĩt là sẽ khôn ngoan và th ỉn tr ỉng. Công việc càng l ỉn và ỉnh h ỉng đền nhĩ u ng ỉ ỉ thì càng ph ỉ khôn ngoan và th ỉn tr ỉng, nhĩt là khi hoàn c ỉnh luôn thay đền ỉ và h ỉt sẽ c ph ỉc tiếp. Cũng chính sẽ khôn ngoan th ỉn tr ỉng ỉy đòi h ỉi tôi ph ỉi bi t l ỉng nghe và đón nhĩn các góp ý của mặt ỉ thành ph ỉn Dân Chúa trong giáo phận, đền c bi t các linh mặt c là nhĩng công tác viên g ỉn gửi nhĩt. Tôi tin r ỉng mặt ỉ thành ph ỉn Dân Chúa trong Giáo phận đền u sẽ sàng c ỉng tác vào công việc chung, mi ỉn là h ỉ đền c tin t ỉng, h ỉng đền, đền viên, và phân công h ỉp lý. Đền đi y mặt công tác truyền giáo, vai trò của ng ỉ ỉ giáo dân r ỉt quan trọng và c ỉn thi t, vì h ỉ chi ỉm đa sẽ và, do môi tr ỉng sẽng và ngh ỉ nghi p, h ỉ là nhĩng ng ỉ ỉ tuy ỉn đền u, n ỉ tiếp giáp g ỉa Giáo Hội và anh ch ỉ em l ỉng dân.

*6/ Thánh l ỉ nhĩn nhĩm việc mặt ỉ của Đền ỉng Cha đền đền nh sẽ t ỉ ch ỉ c nhĩ th ỉ nào ỉ ?*

Theo giáo luật, Giám mục phó có quyền kế vị (điều 403) và khi tòa Giám mục khuyết vị, Giám mục phó tức khắc trở thành Giám mục của giáo phận (điều 409). Vì thế, vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2012, khi Tòa Thánh công bố quyết định nhậm chức Đc Thánh Cha Bênêđictô XVI chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đc Cha Phêrô, thì tôi là Giám mục phó của ngài ngay tức khắc trở thành Giám mục chính tòa của Giáo phận Qui Nhơn. Trước đó 5 ngày, Đc TGM Leopoldo Girelli, Đai Diện không thể ngờ trú của Tòa Thánh tại Việt Nam có gởi đơn thôi cho tôi để báo tin về quyết định nhậm chức Đc Thánh Cha và ngài báo tôi cho công bố trong các nhà thờ của Giáo phận vào ngày Chúa nhật hôm sau, 01 tháng 07, để mọi tín hữu biết tôi là Giám mục của họ. Vì thế sẽ không có nghi thức nhậm chức nào nữa.

*Xin cảm ơn Đc Cha và cầu chúc Đc Cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để chu toàn nhiệm vụ chăn dắt mình. Xin kính chào Đc Cha*